

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี 2560
ณ เมืองอาโอโมริ (AOMORI) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2560

ออกเดินทาง.....

เป็นวันที่ออกเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น โดยที่เราก่อเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสู่สนามบินฮานาเนดะ ด้วยสายการบินของ Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL033 เวลา 21.55 น. ซึ่งการบินในครั้งนี้เป็นการบินไปต่างประเทศที่ใช้เวลานานครั้งแรก ทำให้เรานั้นตื่นเต้นอยู่เล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายเท่าไรหรอก

เมื่อเรามาถึงญี่ปุ่นแล้ว

ถึงญี่ปุ่นด้วยความรวดเร็ว นั่งเครื่องบินประมาณ 6-7 ชม. แล้วหลังจากนั้นเราก็วิ่งไปเอากระเป๋าเพื่อที่จะต่อเครื่องจากฮานาเนดะไปยังอาโอโมริ เป็นการวิ่งแต่เช้าที่สนุกมากเพราะกลัวที่จะตกเครื่อง พอเราไปถึงอาโอโมรินั้นก็มีคนของสถาบันโดยมีคนที่ดูแลเราที่เป็นคนญี่ปุ่นและนักศึกษาของสถาบันที่เป็นคนไทยมารอรับเราขึ้นรถบัสเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน และเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็ได้เข้าไปที่ห้องพัก โดยที่ห้องพักจะแบ่งเป็น 4 คน/1 ห้อง และเมื่อเก็บของเสร็จก็ทำการเข้าพิธีต้อนรับ ทุกคนอาจจะมีการเจตต์เล็กน้อยบางบางส่วน รวมไปถึงตัวเราเองที่มีอาการเจตต์เล็กน้อย พอเข้าพิธีต้อนรับเสร็จก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนที่จะไปเดินสำรวจมหาวิทยาลัยรวมถึงเดินไปห้างสรรพสินค้าแถวๆมหาวิทยาลัย แล้วเราก็กลับมาที่ห้องพักและพักผ่อน

วันแรกในอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ภารกิจในตอนเช้าของเรานั้นคือการไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล เด็กๆน่ารักมาก ได้เห็นการวิ่งเล่นของเด็กทำให้นึกถึงตอนที่เรายังเป็นเด็กอีกครั้ง เด็กๆที่น่ารักและอัธยาศัยดี เราจึงขอบพูดขอบจากับทุกคน และได้ดูเด็กๆออกกำลังกายในยามเช้า เด็กๆเต้นได้น่ารักมาก และหลังจากที่เราเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเสร็จแล้ว เราก็ไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารโดยการกดตู้ซื้ออาหารจากตู้เป็นครั้งแรก และเราก็เข้าชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาบ่าย เป็นชั่วโมงเรียนครั้งแรกที่ไปถึงเป็นการเรียนแบบเบื้องต้นการแนะนำตัวเบาๆ และเมื่อเรียนเสร็จก็มีเวลาว่างเราเลยลองนั่งรถบัสเข้าไปในตัวเมือง เป็นการนั่งรถบัสที่สนุกมากเพราะขึ้นประตูด้านหลังแล้วหยิบตั๋ว เสร็จแล้วราคาค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นตามตัวเลขที่เราหยิบตั๋วมา และเมื่อเราถึงที่หมายก็ลงประตูด้านหน้าโดยที่จะมีเครื่องหยอดตั๋วและเงินอยู่ด้านหน้ารถบัส โดยที่เราจะต้องหยอดเงินให้พอดี และเมื่อเราถึงตัวเมืองอันดับแรกเราก็เข้าร้าน Starbucks Coffee เพื่อไปตามหาสิ่งที่เราอ่านมาในทวิตเตอร์ตั้งแต่อยู่เมืองไทยว่ามีแค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแถมยังมีช่วงเวลาในการขายอีกด้วย สรุปแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นมา ชิมในคำแรกมันก็แปลกๆดีแต่ก็อร่อยดี ไม่เสียแรงที่อยากที่จะมาลองให้ได้ แล้วเมื่อเราเดินจนทั่วทั้งเมืองซื้อของครบแล้วเราก็เดินทางกลับที่พัก เพราะที่พักรมเวลาในการเปิดปิด เราจึงรีบกลับมาและรับประทานอาหารเย็นก่อนจะแยกย้ายเพื่อไปพักผ่อน

ไกลเดินวิค เที่ยวชมเมืองอาโอโมริ (ช่วงเวลาวันหยุดยาว)

เรามาถึงญี่ปุ่นได้เพียงไม่กี่วันก็เป็นช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนหรือเรียกว่าไกลเดินวิค ซึ่งในช่วงเวลานี้เราก็ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆของเมืองอาโอโมริ ไม่ว่าจะเป็นที่ปราสาทชิโรซากิ ไปชมดอกซากุระถึงแม้จะไม่ได้บานเต็มไปหมดเหมือนก่อนที่เราจะมาถึง แต่ก็ยังมีดอกซากุระหลงเหลืออยู่ให้เราได้ดูความงดงามของมัน และยังได้ไปทำการย้อมผ้า การย้อมผ้าในหมู่บ้านเนบุตะ ซึ่งเป็นการย้อมผ้ากับเชื้อราที่ต้องเลี้ยงดูเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำให้สีติด และยังได้รู้จักเทศกาลเนบุตะซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของ

เมืองอาโอโมริ รวมไปถึงการเยี่ยมชมชั้นโนมารูยามะ หรือเมืองสถานที่ขุดสิ่งโบราณในเมืองอาโอโมริ การชดหินปูนเพื่อทำเครื่องวางที่เรียกว่ามากะทามะ มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว การชมโซวะไดบุทสึ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศญี่ปุ่น การชมการแสดงโคมไฟของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ การแสดงปลาโคมไฟที่น่ารักมากๆ และการชมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในชินมาจิบริเวณใกล้สถานีอาโอโมริหลังจากนั้น ก็ยังมีการพาไปเที่ยวชมยอดเขาฮาโกดะและทะเลสาบโทวาดะ โดยในช่วงเช้าเราไปที่ทะเลสาบโทวาดะกันก่อนเนื่องจากวันนี้มีฝนตกจึงทำให้ต้องเปลี่ยนตารางเลื่อนช่วงบ่ายมาอยู่ในช่วงเช้าแทน โดยที่เรานั่งเรือล่องในทะเลสาบโทวาดะหลังจากล่องเรือเสร็จก็ไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่จะไปเดินชมยอดเขาฮาโกดะ เราเดินเรียบบ่าธารและน้ำ ตกบริเวณโออิราเซะ และขากลับนั้นเราได้แวะจุดที่มีหิมะเนื่องจากหิมะยังคงละลายไม่หมด ทำให้เราได้ลงไปสัมผัสกับหิมะเหล่านั้นและเดินทางกลับที่พักนี่คือสิ่งที่เราได้ทำในช่วงเวลาโกลเด้นวีคของที่นี่

ช่วงเวลาหลังจากโกลเด้นวีค

แต่เนื่องจากในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาในการลงทะเบียนเรียน 1/2560 จึงทำให้ช่วงเช้าของบางวันไม่ได้เรียนจึงยกไปเรียนในช่วงบ่ายแทน และเมื่อกลับมาจากการเที่ยวชมสิ่งต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการอธิบายผลจากการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นตามสถานที่ต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยที่กลุ่มของเราได้เป็นการไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นที่ปราสาทอิโรซากิ เป็นครั้งแรกที่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ก็สนุกดี โดยที่คนญี่ปุ่นที่มาปราสาทอิโรซากิในวันนั้นล้วนมาเป็นครอบครัว จึงทำให้เราได้สัมภาษณ์แบบครอบครัวก็ตื่นเต้นดีเวลาที่สัมภาษณ์ แต่ก็ต้องขอบคุณดีเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่คอยช่วยเราในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ส่งการบ้านไดอารี่ และในอาทิตย์นี้จะมีการต้อนรับ FSA Welcome Party เกิดขึ้นในปลายสัปดาห์ ทำให้อาจารย์ญี่ปุ่นได้มีการพาเราไปเยี่ยมชมชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยที่ชมรมที่เราได้ไปก็มีชมรมร้องเพลงประสานเสียงกับชมรมเต้น ซึ่งเราได้ไปเต้นกับคนที่อยู่ในชมรมเต้นด้วย เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะเรานั้นไม่ได้เต้นมานานแล้ว

การชงชากับเขียนพู่กันครั้งแรก

เนื่องจากถ้าให้เราพูดถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอันดับแรกก็คงเป็นการชงชาและเขียนพู่กันแบบจีน ซึ่งเราก็ได้เข้าร่วมพิธีทั้งสองนี้และเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าร่วมพิธีแบบนี้ การชงชานั้นอาจจะนั่งแล้วปวดขาแต่ก็สนุกดี แถมยังได้ลองชงชาเองอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีรสที่ขมก็ตาม และหลังจากเข้าพิธีชงชา ก็ได้ร่วมพิธีการเขียนพู่กันแบบจีน เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน เขียนครั้งแรกยากมากมาก เพราะมันต้องมีการลงน้ำหนักที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ออกมาสวยงาม ซึ่งเราทำไปหลายแผ่นมากกว่าจะได้แผ่นที่อาจารย์ที่สอนบอกว่าดีที่สุด ถ้าหากพอตัวอยู่

FSA Welcome Party

เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนต่างชาติใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งพวกเราก็ได้ขึ้นแสดงในงานนี้ด้วยเป็นพิเศษโดยที่พวกเราเตรียมการแสดงมาคือการรำวงมาตรฐาน ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับคนญี่ปุ่นอย่างมากทำให้เมื่อเรามีการเชิญชวนคนญี่ปุ่นและแขกที่มาร่วมงานออกมารำด้วยกันนั้นมีจำนวนมากเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้ และในงานมีการร้องเพลง การเต้นรำของนักศึกษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค่ำ ก่อนที่งานจะจบได้มีการเล่นเกม OX ซึ่งเป็นการทายว่าประโยคที่ฉาบบนเวทีถูกหรือผิด หากเลือกถูกก็จะได้ทายคำถามต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเราก็เข้าร่วมเล่นแต่แพ้ไปเลยไม่ได้รับรางวัล

เรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนไปฟาร์มสเตย์

เป็นคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้เจออาจารย์ 2 คน สลับกันไป เรียนรู้ถึงการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฟาร์มสเตย์ 3 วัน 2 คืน เรียนรู้การพูดกับโฮสและการปูที่นอนแบบญี่ปุ่น แถมด้วยการอาบน้ำแบบญี่ปุ่นอีกด้วย

ทาโกะยากิปาร์ตี้

พวกเราได้รับเชิญได้ไปร่วมปาร์ตี้ทาโกะยากิที่จัดให้กับเหล่านักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นบางส่วน เป็นการที่ได้ทำทาโกะยากิเองครั้งแรก เป็นอะไรที่สนุกและคนเยอะมาก ซึ่งเป็นการทำทาโกะยากิ พูดคุยและรับประทานกันในห้องครัวของมหาวิทยาลัย หลังจากปาร์ตี้ทาโกะยากิเราก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องพักของเรา

Farm Stay

เป็นการไปพักอาศัยที่บ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเมืองคุโรชิเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ก่อนเดินทางก็ได้ไปรับชมสวนสโตร์ญี่ปุ่นห้องบ่มไวน์แอปเปิ้ล ซึ่งในวันแรกหลังจากเก็บของเข้าบ้านแล้วนั้น โฮสก็ได้พาเราไปที่สวนแอปเปิ้ล เพื่อเรียนรู้วิธีการเก็บและดูแลแอปเปิ้ล ในช่วงระยะเวลานั้นยังไม่แอปเปิ้ลออกผล แต่เป็นช่วงที่ดอกแอปเปิ้ลบาน ไปเด็ดดอกแอปเปิ้ล ซึ่งได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้นแอปเปิ้ลที่นี่ ซึ่งกิ่งไม้ดอกไม้ใหม่ปีแรกจะมีผิวเรียบ ไม่เหมาะแก่การออกผล จึงจะเด็ดดอกไม้ออกจากกิ่งปีแรกนี้ออกให้หมด ส่วนกิ่งปีสองจะเหลือดอกไว้หนึ่งดอกที่เป็นดอกตรงกลาง เพื่อให้ดอกนั้นเจริญเป็นผลได้อย่างสมบูรณ์ และลดการแย่งสารอาหารจากแอปเปิ้ลลูกอื่น โดยจะมีการเลี้ยงผึ้งที่ไม่มีเหล็กในไว้สำหรับการผสมดอกด้วย ถือเป็นเกษตรกรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เมื่อกลับไปที่บ้านเกษตรกร ก็ได้พักในห้องญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าวะชิชิ ได้ทำเทมปุระ และปูเตียนนอนที่เรียกว่าฟูตง และกลับมาจากสวนก็ได้ไปแช่ออนเซ็นแถวบ้านโฮส เป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่ได้ลงออนเซ็น ความรู้สึกแรกๆก็เย็น แต่พอไปสักพักก็เริ่มชิน ออนเซ็นร้อนมากแต่ทำให้ร่างกายเรารู้สึกสบาย เราจึงชอบ เมื่อแช่ออนเซ็นเสร็จกลับมาที่ไสยูกะตะนอน และวันที่ 2 ก็ได้ไปทำเครื่องรางกับขนมสนุกดีเสร็จแล้วเราก็ได้แต่งชุดกิโมโน ชุดยูคาตะ เข้าพิธีชงชาอีกครั้ง และเราก็ได้ไปเดินดูการทำเครื่องปั้นดินเผา และที่เผาของเครื่องปั้นเหล่านี้ และในวันสุดท้ายก็ได้พูดคุยบอกกล่าวกับเกษตรกร ฆ่ากลับก็ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแอปเปิ้ล และโรงงานแอปเปิ้ลเพื่อการส่งออกขาย

เรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงสุดท้าย

หลังจากกลับมาจากฟาร์มสเตย์ ในช่วงโมเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเน้นไปทางการเตรียมตัวพรีเซนต์หัวข้อที่เลือกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเจอตั้งแต่มาที่ญี่ปุ่น ซึ่งก็แบ่งเป็นกลุ่มเป็นเรื่องต่างๆตามกลุ่มซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน โดยเรื่องที่พรีเซนต์ได้แก่ อาหารไทย และอาหารญี่ปุ่น การใช้ชีวิตในฟาร์มสเตย์ 1 วันของนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่น และเรื่องสุดท้ายคือ ความแตกต่างระหว่างเกษตรกรชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายในโครงการนี้ ก็ได้มีการเขียนกระดาษเพื่อการนำเสนอ การหาข้อมูล การนำเสนอ และความประทับใจของแต่ละคน ซึ่งก็ได้เตรียมตัวกันหลายวันจนถึงวันก่อนนำเสนอของจริง ซึ่งระหว่างนั้นก็มีการไปเยี่ยมชมบ้านพักคนชราในมหาวิทยาลัยและร้องเพลงที่ฝึกกันมาตั้งแต่ช่วงแรก และการเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลายมินามิ ซึ่งก็ได้พูดคุยกับนักเรียนมัธยมปลายชาวญี่ปุ่น

การนำเสนอครั้งสุดท้าย

การนำเสนอครั้งสุดท้าย เป็นการนำเสนอหัวข้อที่ได้เตรียมกันไว้ก่อนแล้ว โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและบุคลากรชาวญี่ปุ่นมาชม ซึ่งการนำเสนอก็ผ่านไปได้อย่างดี หลังจากนั้นก็เป็นการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากโครงการ และช่วงเย็นก็มีการพาไปทานอาหารในโรงแรม มีการพูดคุยให้เกียรติบัตร เป็นการปิดโครงการ

บายบายอาโอโมริ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่นี้ ในช่วงเวลาเช้าวันนี้เราก็ทำการเก็บของทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย พอตักบ้ายก่อนเราจะออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นก่อนสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ก็ได้มีนักศึกษาญี่ปุ่นที่คอยดูแลเรามาตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงมาส่งเราและถ่ายรูปให้ของฝากเป็นที่ระลึกเล็กน้อย หลังจากนั้นก็ได้ไปรับประทานอาหารเย็น และก็เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางไปฮานะต่อเครื่องกลับไทย ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราตกใจและประทับใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือโฮสที่ฟาร์มสเตย์ได้มาส่งเราด้วย และยังมีของเล็กๆน้อยๆฝากมาให้เรา และหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางกลับไทย ซึ่งการมาหาประสบการณ์ในครั้งนี้ นั้นสำหรับเราคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างมาก จนไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้มากนักและเราอยากให้ทุกคนลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองดู



